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ในช่วงวันที่ 16-21 ตุลาคม 2546 ที่ประเทศไทย
ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นำเอเปคนั้น
สิ่งที่นอกเหนือจากการสร้างความประทับใจให้กับผู้นำเอเปค
ด้วยขบวนพยุหยาตราชลมารคแล้ว ก็ยังมีรถสามล้อไฟฟ้า
“ไชย”ท่ีเข้ามามีบทบาทในการสร้างความประทับใจให้ผู้นำเอเปค
รวมอยู ่ด ้วยเช ่นกัน แม้จะเป็นเพียงยานพาหนะที ่ร ับส่ง
ผู้นำเอเปคในระยะทางสั้นๆ คือ ประมาณ 300 เมตรก็ตาม
แต่ก็ถือเป็นอีกภาพลักษณ์ของประเทศไทยดว้ย เช่นกัน

ณ วันนี้รถสามล้อไฟฟ้า “ไชย” กลายเป็นทั้งที่รู้จัก
และต้องการของอีกหลายๆคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “นายมนู
เลียวไพโรจน์” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้พูดถึงในท่ีประชุม
ว่า มีผู้ต้องการเป็นเจ้าของรถสามล้อไฟฟ้าคันที่ “นายจอร์จ
ดับเบิ้ลยู บุช” ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา “นายหูจิ่นเทา”
ประธานาธิบดีจีน และ “วลาดิเมียร์ ปูติน”ประธานาธิบดี
สหพันธรัฐรัสเชียนั่งเป็นจำนวนมาก โดยผู้ผลิตได้ส่งมอบให้
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู ้รับไปดำเนินการประมูลต่อไป
เรียบร้อยแล้ว

และวันท่ี 3 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
“พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร” ได้ทำการมอบโล่ให้ “นายเขมทัต
สุคนธสิงห์” และ “นายปิติ มโนมัยพิบูรย์” กลุ่มบริษัทไทเกอร์
จำกัด ในการสนับสนุนรถสามล้อไฟฟ้า “ไชย” เป็นพาหนะของ
ผู้นำในการประชมุเอเปค คร้ังท่ี 11 ท่ีประเทศไทย

โครงการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าน้ีเกิดข้ึนประมาณปลายปี  พ.ศ.
2545 หลังจากที่สถาบันยานยนต์ได้ทำการวิจัยและพัฒนารถ
สามล้อในรูปแบบใหม่ ที่มีความเสถียรในการขับขี่ และความ
ปลอดภัยมากขึ้น ในชื่อ “รถสามล้อไทยไชโย” ซึ่งใช้ชิ้นส่วน
รวมถึงเคร่ืองยนต์ท่ีผลิตข้ึนในประเทศไทยทัง้หมด เม่ือโครงการ
สามล้อไทยไชโยเสร็จสิ้น การต่อยอดก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อ ฯพณฯ
นายกรัฐมนตร ี“พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร” มีความต้องการให้
นำรถสามล้อซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของประเทศไทยมารับส่ง
ผู้นำเอเปคหลังงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเดินทางไปชมขบวนเรือ
พยุหยาตราชลมารค ที่จัดแสดงขึ ้นให้ผู ้นำประเทศในกลุ่ม
เอเปคได้ชมความอลังการ และรับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของ
ประเพณีไทยท่ีสืบทอดกันมายาวนาน

รถสามล้อไฟฟ้า “ไชย”
...ไปโลดระดับชาติ

รถสามล้อไฟฟ้า “ไชย”
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            และแล้วเดือนธันวาคมก็ได้มาถึงอีกคร้ัง
และอย่างท่ีทราบกันดีว่า นอกจากเดือนธันวาคมจะเปน็เดือนสุดท้ายของทุกปีแล้ว    ก็ยังเป็นเดือนท่ีมีความสำคัญ

ต่อบริษัทส่วนใหญอี่กด้วยเชน่กัน
          น่ันก็คือ ทุกบริษัทต่างต้องปิดยอดการขายประจำป ีตามเป้าหมายทีไ่ด้รับมอบหมายใหไ้ด้

สำหรับบริษัทรถยนตถื์อว่ามีโอกาสดี  ท่ีมีงานแสดงสินค้ายานยนต ์Motor Expo ในต้นเดือนน้ี  ท่ีจะสามารถถล่ม
ยอดขายไดด้้วยแคมเปญสดุพิเศษ อันยากจะปฏเิสธได้

ในช่วงปลายเดือน ทุกๆคนในอุตสาหกรรมยานยนตจ์ะได้สนุกสนานสังสรรค์ร่ืนเริงในผลสำเร็จอย่างเหลือเช่ือ
ตลอดปี พ.ศ.๒๕๔๖  คาดว่ายอดผลิตรถยนตจ์ะเกิน 700,000 คัน  ขายในประเทศมากกวา่ 500,000 คัน และ

ส่งออกทะลุ 200,000 คัน รวมแล้วเติบโตสูงกว่าร้อยละ 30
รถจักรยานยนตก็์ใช่ว่าจะน้อยหน้า   สามารถทำลายสถติิการผลิตสูงกว่าสองล้านคัน    เติบโตมากกวา่ร้อยละ  40

อย่างสบายๆ
บริษัทท้ังหลายต่างกำไรมากมาย โบนัสท่วมท้น
ขอแสดงความยนิดีกับทุกๆท่านมา ณ ท่ีน้ี
ส่วนสถาบันยานยนตซ่ึ์งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร  ทำหน้าท่ีในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต ์   ต้องเผชิญกับ

ภารกิจอันหนักหน่วงและยากลำบาก    ในการช่วยพัฒนาผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนตข์นาดย่อมและขนาดกลาง      เพ่ิมขีดความ
สามารถในการแขง่ขันต่อสู้กับคู่แข่งขันชาวต่างชาติ   ท่ียกทัพบุกเข้ามาประกอบการในประเทศไทย  และคู่แข่งขันท่ีอยู่นอก
ประเทศสง่สินคา้เขา้มาไดต้ามขอ้ตกลงการคา้เสรี

นอกจากน้ี    ทางสถาบันฯยังต้องเล่นบทบาทในการเอือ้อำนวยความสะดวกใหกั้บบริษัทต่างชาติ   ในการดำเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยใหป้ระสบผลสำเรจ็ เพ่ือสร้างให้ประเทศไทยเปน็ฐานการผลติยานยนตท่ี์สำคัญในภูมิภาคเอเชีย

เป้าหมายการผลติรถยนตใ์ห้ได้หน่ึงล้านคัน ภายในปีพ.ศ. 2549 ตามแผนแมบ่ทท่ีจัดทำข้ึนในปีพ.ศ. 2544 น้ัน
คงจะบรรลตุามเป้าหมายได้เร็วกว่าแผนหน่ึงปี คือ ภายในปีพ.ศ. 2548

ดังน้ัน     สถาบันยานยนตก์ำลังรีบเร่งดำเนินแผนงานสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้   ความสามารถสนองตอบตอ่ความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากกวา่หน่ึงแสนคน ท้ังระดับช่างฝีมือ  ช่างเทคนิค วิศวกรและนักบริหาร  คาดว่าแผนงานน้ี
จะเปิดตัวต่อสังคมไดภ้ายในปหีน้าน้ี

ขณะเดียวกัน แผนงานการปรบัปรุงศูนย์สารสนเทศและขอ้มูลวิเคราะห์ต่างๆของอุตสาหกรรมยานยนตท้ั์งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ กำลังเร่งพัฒนาเพ่ือก่อประโยชนใ์ห้กับธุรกิจยานยนตอ์ย่างเต็มท่ี ท้ังทางด้านความรวดเรว็ ถูกต้อง
แม่นยำ  และหลากหลาย  เจ้าหน้าท่ีทุกคนของสถาบันยานยนต ์  พร้อมจะทุ่มเททำงานอยา่งสุดความสามารถในการรว่มมือ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตข์องไทย ให้ก้าวไปสู่ระดับโลกอย่างม่ันคงและย่ังยืน

พบกันฉบับหน้า  ฉบับส้ินปี 2546
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และด้วยเหตุนี้เอง “เขมทัต สุคนธสิงห์” ประธาน
กรรมการบรหิารสถาบันยานยนต ์และประธานกลุม่สิขร ซ่ึงเป็น
กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงเสนอตัวเข้ามาต่อยอด
พัฒนาเป็นรถสามล้อไฟฟ้าในช่ือ รถสามล้อไฟฟ้า “ไชย” โดยมี
ทั้งการออกแบบใหม่ปรับปรุงและพัฒนารายละเอียดต่างๆ
คือ ตั้งแต่ระบบโครงสร้าง ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ
น้ำหนักให้เหมาะกับผู้โดยสารระดับผู้นำประเทศ

การทำงานครั้งนี้เราเริ่มจากการแกะแบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของรถสามลอ้ไทยไชโย แล้วนำมาพฒันาขึน้อีกข้ัน เพ่ือ
ให้เหมาะสมกับการเป็นรถไฟฟ้า ที่มีความนุ่มนวลเหมาะกับ
ผู้โดยสารตัวใหญ่ๆท่ีจะโดยสารครัง้ละ 3 คน

การที่เราเลือกระบบไฟฟ้าเข้ามาทดแทนระบบเครื่อง
ยนต์น้ัน ส่วนหน่ึงเราไม่อยากให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเสียง
ในการใช้งาน ส่วนที่แตกต่างจากรถไฟฟ้าโดยทั่วไป คือ เรานำ
มอเตอร์ระบบ AC. ซึ่งเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ มาใช้
ในการขับเคลื่อนแทนการใช้มอเตอร์ DC.—กระแสตรง ซึ่งใช้
ในรถไฟฟ้าท่ัวไป ในระบบ AC. น้ีจะมีความเด่น คือ ความนุ่มนวล
ในการออกตวัและขบัขี ่แต่ส่ิงท่ีจะตอ้งแลกมา คือ ต้องแบกรบั
น้ำหนักแบตเตอรี่ที่มากขึ้น ซึ่งรถสามล้อไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นนี้
ต้องใช้แบตเตอร่ีถึง 26 ตัว เพ่ือมาขับเคล่ือน”

โครงการตอ่ยอดรถสามลอ้เพ่ือให้เป็นรถสามลอ้ไฟฟ้า
ท่ีสมบูรณ์น้ี เร่ิมต้นประมาณเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดย
ส่วนโครงสร้างหลักของตัวรถได้พัฒนาเสร็จสิ้นประมาณเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2546 ใช้ระยะเวลาท้ังส้ินประมาณ 7 เดือน จากน้ัน
จึงเริ่มทำด้านตัวถัง และทำ first mock-up ซึ่งเป็นรถต้นแบบ
และนำมาทดลองการใช้งานจริง และปรับปรุงรายละเอียดเป็น
ระยะๆจนกวา่จะสมบรูณ์

หลังจากทำ first mock-up เสร็จ เราก็นำไปทดสอบ
การใช้งานจนกระทั่งมั่นใจ เราจึงนำไปใช้เป็นรถพระที่นั่งในพิธี
เปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ แต่การพัฒนาก็ยังไม่สิ้นสุด เราจึง
พยายามเพิ่มความสมบูรณ์ให้มากขึ้น จนล่าสุดได้ตัดสินใจ
เปลี่ยนระบบส่งกำลังจากมอเตอร์มาเพลา จากเดิมใช้โซ่เปลี่ยน
เป็นใช้สายพานแทนเพื่อลดเสียงการทำงานพร้อมทั้งเพิ่มขนาด
มอเตอร์ให้ใหญ่ขึ้นจากเดิม 5 แรง เป็น 7.5 แรง เพื่อให้มี
กำลังในการปีนและบรรทุกมากขึ้น ซึ่งมีกำลังมากกว่ารถกอล์ฟ
ไฟฟ้าท่ัวไปกว่า 2 เท่า

รถสามล้อไฟฟ้า“ไชย” ท้ังหมดน้ี เกิดข้ึนจากฝีมือ และ
ความร่วมมือของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ หากแบ่งอย่างกว้างๆ
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือทั้ง 3 ส่วน คือ ทีม

พัฒนาโครงสร้างและรูปแบบ กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ให้การสนับ
สนุน และสถาบันต่างๆ อาทิ MTEC สถาบันยานยนตท่ี์ร่วมกัน
ระดมสมองและทำงานกันอย่างหนัก เพื่อให้รถสามล้อไฟฟ้า
“ไชย” ท้ังหมดน้ีเกิดข้ึนและมีความสมบรูณ์ท่ีสุด

รถสามล้อไฟฟ้า“ไชย”ทั้งหมดนี้เป็นความสำเร็จของ
คนไทย พูดได้อย่างเต็มปากว่าเป็นฝีมือคนไทยจรงิๆ เพราะทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนาระบบขับเคลื่อนเป็น
ฝีมือวิศวกรคนไทยทั้งหมด หรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนประกอบ
บรษัิททีผ่ลิตก็ยังมีผู้ถือหุ้นเปน็ของคนไทยรอ้ยเปอรเ์ซ็นต”์

รถสามล้อไฟฟ้าทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบระบบ
การอดัประจไุฟฟา้เขา้แบตเตอรีใ่หม ่ โดยสามารถเสยีบกบัปลัก๊
ไฟบ้านซ่ึงใช้เวลาเพียง 2 ช่ัวโมง แบตเตอร่ีท้ัง 26 ก้อนก็จะเต็ม
และสามารถวิ่งใช้งานได้ประมาณ 100 ก.ม. โดยสามารถทำ
ความเร็วสูงสุดได้ประมาณ 25 ก.ม./ชม. ซึ่งเพียงพอกับการ
ใช้งานในหมู่บ้านหรือรีสอร์ท แต่สำหรับรถที่ใช้ในการประชุม
เอเปคคร้ังน้ีถูกจำกัดด้วยความเรว็ไว้ท่ี 15 ก.ม./ชม.เท่าน้ัน

ในส่วนของช่วงล่างมุ่งเน้นถึงความนุ่มนวลเป็นหลัก
ดังนั้น จึงใช้ระบบช้อคแอบซ้อบเบอร์พร้อมคอยล์สปริงที่ให้
ความนุ่มนวลเหมือนรถยนต์ พร้อมส่งกำลังลงพื้นถนนด้วยยาง
ขนาด 195/60-14

ในส่วนความพรอ้มท่ีจะผลิตเป็น Mass Production น้ัน
“เขมทัต” เปิดเผยว่า ขณะนี้ด้านโครงสร้างมีความพร้อม แต่
ในส่วนของตัวถังจะต้องมีการพัฒนาอีก โดยต้องคำนึงถึงอายุ
การใช้งาน และความปลอดภัยในการใช้งาน ซ่ึงจะใช้เวลาวางแผน
ปรับปรุงรถสามล้ออีกประมาณ 4-6 เดือน คาดว่าจะเริ่มผลิต
ได้จริงประมาณต้นปีหน้า

สำหรับราคาจำหน่ายคาดว่าจะอยู่ประมาณ 1.5 แสน
บาท โดยรถสามล้อที่ผลิตขึ้นมาใหม่จะเรียกว่าเป็นรถเอนก
ประสงค์สามารถนำไปใช้ในสนามกอล์ฟ รีสอร์ต หรือ บริการ
นักท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากต่างประเทศด้วย
ยิ่งไปกว่านั ้นจากการที่มีการแพร่ภาพไปทั่วโลกทำให้มีบาง
ประเทศติดต่อแสดงความสนใจเขา้มา เช่น ปาปัวนิวกินี เป็นต้น

และน่ีคืออีกหน่ึงความสำเรจ็ของคนไทยกบัการพัฒนา
รถสามล้อไฟฟ้า “ไชย” ซึ่งเชื่อว่าอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นสินค้า
ท่ีนำรายได้เข้าประเทศไทยไดม้ากทีเดียว
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“นายยานยนต์”

ถ้าเอ ่ยช ื ่อ “สถาบันยานยนต์” หรือ Thailand
Automotive Institute เช่ือว่าในแวดวงของอตุสาหกรรมยานยนต์
แล้ว ไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินชื่อของสถาบันอิสระแห่งนี้ โดย
เฉพาะในช่วง 2-3 ปีท ี ่ผ ่านมา สถาบันยานยนต์
ได ้เข ้ามามีบทบาทและหน้าที ่ โดดเด่นเป็นอย่างมาก
ในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ท่ีเก่ียวขอ้งท้ังหมด

สถาบันอิสระแห่งนี ้ เร ิ ่มก ่อตั ้งข ึ ้น
โดยมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
ถือเป็นสถาบันที่เกิดจาก ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน
อย่างแท้จริง ในการสร้างองค์กรที่จะก้าวเข้ามารับหน้าที่หลัก
ในด้านการประสานงาน หน่วยงานต่างๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้อง

กับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื ่อพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย

จากมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนั้น รัฐบาลและเอกชน
ที่เข้ามาร่วมมือใช้เวลาอีก 2 เดือนกว่าๆ ก่อตั้งสถาบันที่ใช้
กฎระเบียบการบริหารแบบเอกชนทุกประการ ไม่มีข้อผูกมัด
หรือระเบียบปฏิบัติ  หรือข้อบังคับใดๆกับรัฐบาล หรือ
รัฐวิสาหกิจทั้งสิ้น  และก่อตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 14
กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีภารกิจ ที่หนักหนารออยู่ คือ
การผลักดันอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่าง อุตสาหกรรม
ยานยนตใ์นประเทศไทยใหส้ามารถยนืหยดัขึน้เปน็อุตสาหกรรม
ช้ันแนวหนา้ของประเทศไดอ้ย่างมัน่คง

ระยะเวลา 5 ปีของการก่อตั้งสถาบันและการอยู่ใน
ตำแหน่งของผู ้อำนวยการ คือ “นายวัลลภ  เต ียศิร ิ”
สถาบันต้องร ับบทหนักมากขึ ้นอ ีก เม ื ่อม ีการผลักดัน
ประเทศไทยให้ก ้าวสู ่การเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์
ในระดับภูมิภาคตามแผนงานของรัฐบาลยุคนายกรัฐมนตรี
“พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร” ท่ีต้องการยกระดบัอุตสาหกรรม
ยานยนต์ให้เป็น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลักแห่งประเทศไทย พร้อม
ประกาศให้สถาบันฯเป็นแม่งานในการจัดทำแผนแม่บท
อุตสาหกรรมยานยนต์ หรือ Master Plan ที่กำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตท้ั์งระยะส้ัน ระยะเวลา 5 ปี
อันเป็นแผนงานทีต้่องปฏิบัติได้จริง (Action Plan) และแผนงาน
ระยะยาวซ่ึงเป็นแผนงานวิสัยทัศน์ (Vision Plan) ระยะเวลา 10ปี

น่ันคือคร้ังแรกท่ีช่ือเสียงของสถาบันยานยนต์ เร่ิมกลาย
เป็นที่รู ้จักกันในวงกว้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ และเป็น
โครงการนำร่องท่ีตามติดมาด้วยโครงการย่อยๆอีกหลายโครงการ
ที่ล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งในแผนงานที่จะช่วยผลักดัน และพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง ท่ีมีความจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทยทัง้ส้ิน

5 ปีสถาบันยานยนต์...
ชูคบเพลิงนำทางอุตสาหกรรม

5 ปีสถาบันยานยนต์...
ชูคบเพลิงนำทางอุตสาหกรรม
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ดังท่ีมีคำกล่าวกันว่า หากต้องการผลักดันประเทศไทย
ให้ก้าวสู่การเป็น Detroit of Asia น้ัน องค์ประกอบหลักท่ีจำเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน คือ เร่ืองของผู้ผลิตช้ินส่วนรายยอ่ย
หรือ เอสเอ็มอี.ทั ้งหลาย ซึ ่งเป็นพื ้นฐานการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมที่ดี แต่ก็เป็นพื้นฐานที่เสียเปรียบตอ่การหลั่งไหล
เข้ามาของกลุ่มทุนจากนอกประเทศเป็นอย่างมาก

การพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อยจำเป็น
ต้องพัฒนาในหลายๆส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของ
มาตรฐานการผลิต การวิจัยและพัฒนาสินค้า การพัฒนา
ศักยภาพทางด้าน บุคลากร รวมถึงบรรยากาศทางดา้นการลงทุน
ขณะเดียวกัน ต้องมีการดึงดูดให้ผู ้ผลิตรถยนต์ที ่ตั ้งรกราก
อยู่ในประเทศไทย หันมาใหก้ารสนบัสนนุอุตสาหกรรมรายยอ่ย
เหล่าน้ีด้วย

ถ้าติดตามขา่วกันมาโดยตลอดจะเหน็ได้ว่า แผนงานที่
สถาบันยานยนต์พยายามจะทำอยู่นั้น เป็นไปตามโครงสร้าง
การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาท่ีย่ังยืน โดยพยายามทีจ่ะลบล้าง
ความเชื ่อเก่าๆ ว่าการพัฒนาศักยภาพจะต้องอาศัยเงินทุน
จำนวนมาก ประกอบกับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ของภาครัฐ
และแรงสนับสนุนจากภาคเอกชนก่อให้เกิดความพยายามในการ
รวมกลุ ่มกันของผู ้ประกอบการรวมกลุ ่มกัน เพื ่อพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตซ ึ ่งก ันและกันข ึ ้นมาแทนที ่ร ูปแบบ
การทำงานแบบเก่าๆ

หนึ่งในโครงการที่สถาบันยานยนต์ผลักดันมานาน
และใกล้ท่ีจะได้ข้อสรุปในเร็ววันน้ี คือ โครงการพัฒนาทรัพยากร
มนษุยจ์ากเดมิทีส่ถาบันฯเนน้โครงการอบรม และฝึกสัมมนาให้
กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนับต่อจากนี้ในอีกประมาณ
1-2 เด ือนที ่จะถึง โครงการร ับรองมาตรฐานแรงงาน
อ ุตสาหกรรมยานยนต ์ดำเน ินการโดยสถาบ ันยานยนต ์
จากความร่วมมือขององค์กรที ่เกี ่ยวข้องในประเทศญี ่ปุ ่น
จะมีการออกมาตรฐาน สำหรับแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์
ที ่ช ัดเจน เพื ่อพัฒนามาตรฐานและศักยภาพแรงงานไทย
ตอ่ไปในอนาคต

        “โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย” ที่สถาบันร่วมมือกับ
หน่วยงานในประเทศญี ่ป ุ ่นในการส ่งผ ู ้ เช ี ่ยวชาญเข ้ามา
ให้คำแนะนำแกเ่อสเอ็มอี.ต่างๆในประเทศไทย ในระยะที ่ 1 น้ี
ได้ทำการพัฒนาโรงงานไป 464 โรงงานใน 2 ช่วงเวลา
การดำเนินงาน นับเป็นผลงานที ่น ่าพึงพอใจทีเด ียว
โดยเฉพาะเมื่อผู ้ประกอบการ ที่ได้รับการสนับสนุนเหล่านี ้
สามารถลดต้นทุน เพิ ่มผลกำไร และการจ้างงาน รวมถึง
โอกาสในการทำธ ุรก ิจที ่สดใสต่อไป โครงการนี ้กำล ัง
อยู ่ระหว่างการเร ิ ่มต ้นเฟส 2 ซึ ่งเร ิ ่มดำเนินการในการ
จัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปเบื้องต้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บทบาทของสถาบันยานยนต์ยังมีอีกมาก ไม่ว่าจะเป็น
ศูนย์พัฒนาและทดสอบมาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์ ศูนย์กลาง
ในการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ รวมไปถึงงาน
บริการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ด้านการกำหนดนโยบาย
อุตสาหกรรม การรายงานสภาวะอุตสาหกรรม และเรื่องอื่นๆ
ท่ีเก่ียวข้อง

พันธกิจของสถาบันยานยนต์เป็นสิ ่งที ่ผูกกันอย่าง
เหนียวแน่นระหว่างผู้ผลิตรถยนตข้์ามชาติในประเทศไทย ผู้ผลิต
ชิ้นส่วนทั้งรายใหญ่รายย่อย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เก่ียวข้องท้ังหมด ท่ีมีเป้าหมายการผลติรถยนตใ์นประเทศไทย 1
ล้านคนั ในป ีพ.ศ. 2549 โดยเปน็การผลติเพือ่ส่งออกรอ้ยละ
40 รองรับตลาดในประเทศรอ้ยละ 60 การผลิตรถจักรยานยนต์
2 ล้านคัน รวมถึงการส่งออกช้ินส่วนท่ีมีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท
และต้องมีมูลค่าเพ่ิมภายในประเทศถงึร้อยละ 60

ณ วันนี้ คบเพลิงของสถาบันยานยนต์จะสว่างไสว
ขึ ้นกว ่าเด ิม พร้อมกับการเด ินนำหน้าไปอีกก้าวหนึ ่ง
โดยมีความหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องร่วมเดินทางไปด้วยกัน
และกา้วไปสูจ่ดุหมายเดยีวกนัไดอ้ยา่งรวดเรว็และมัน่คง นัน่คอื
“Detroit of Asia”

และแน่นอนว ่างการผล ักด ันให ้อ ุตสาหกรรม
ยานยนต์กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย
อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไป !!!
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           “วันน้ีตลาดยานยนตโ์ลก      คือ  ตลาดเดียวกันโดยมี
ก้อนเค้กช้ินมหึมาท่ีต้องแก่งแย่ง   ตลาดยานยนตจ์ะไม่ใช่ตลาด
ท่ีแบ่งเป็นประเทศอีกต่อไป เพราะฉะน้ัน การรวมกลุ่มเพ่ือร่วม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างศักยภาพและโอกาสในการล่า จึงมีความ
จำเป็นกับ SMEs ไทย ท่ีตัดสินใจเข้าสู่ตลาดโลก” เป็นคำกล่าว
ของ “ชยพล  คติการ” ผู้นำกลุ่ม SMEs 007 plus

เน่ืองจากทุกวันน้ี   ธุรกิจยานยนตต่์างต้องมีเครือข่าย
ต่างๆ อาทิ เครือข่ายการส่ือสาร เครือข่ายวัตถุดิบ  และรวมไป
ถึงเครอืข่ายลกูคา้ ทีจ่ะตอ้งเข้ามาเกีย่วขอ้งดว้ยอยา่งแน่นอนจงึ
ได้เกิดวลีฮิตติดปากในกลุ่มนักการตลาดข้ึนมา คือ   “Network
Era”    และได้ยินมากข้ึนในงาน    SMEs Expo   ท่ีมีกระทรวง
อุตสาหกรรม   และ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ได้ร่วมกันจัดงานน้ีข้ึน เม่ือเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา

และอาจจะมีบางท่านท่ียังไม่ทราบท่ีมาของ     SMEs
007 plus ว่า มีจุดเร่ิมต้นอย่างไร  จึงขอเล่าให้ทราบโดยสงัเขป

SMEs 007 plus       เร่ิมจากบริษัทไทยมอเตอรเ์ชน
จำกัด   บริษัทเอ.บิล. อาร์ท แอนด์ บี ควอลิต้ี จำกัด       และ
บริษัทศรีเจริญชัย จำกัด  ได้ร่วมกันจับมือทำการตลาดในธรุกิจ
อุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือ
เป็นการสานประโยชน ์สร้างความแข็งแกร่ง และสร้างโอกาสใน
การขยายช่องทางการจำหน่ายท้ังภายในประเทศและตา่งประเทศ

SMEs 007 plus...
ก้าวสู่ตลาดโลก

ณ วันน้ี สมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่ม  SMEs 007 plus  มี
ท้ังหมด 18 บริษัท คือ   บริษัทไทยมอเตอรเ์ชน จำกัด  บริษัท
เอ.บิล. อาร์ท แอนด์ บี ควอลิต้ี จำกัด บริษัทศรีเจริญชัย จำกัด
บริษัทสรายุทธ์แมชชินเวอคซ จำกัด    บริษัทแจ๊ป ออโตโมทีฟ
กรุ๊ป จำกัด    บริษัทไดมอน์ ไดเมนช่ัน จำกัด         บริษัทมิซูจิ
(ประเทศไทย) จำกัด         บริษัทเอ.บิล.อาร์ท. อินดรัสเตรียล
จำกัด บริษัทฟิวเจอร์ พาร์ท จำกัด       บริษัทเค.เค. ไดคาสต้ิง
จำกัด   บริษัทส.ลิขิตออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด    บริษัทไทย
นิตโชอิ จำกัด   บริษัทสยามการสปรงิ จำกัด  บริษัทเจ.เอ็น.ที.
อินดัสเตรียล จำกัด              บริษัทยูนิไทย ออโตพาร์ท จำกัด
บริษัทพีเจซี อินดรัสเตรียล จำกัด         บริษัททวีคูณ ซับพลาย
(1994) จำกัด และ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครรชิตการช่าง   โดย
บริษัทเหล่าน้ีได้มีการจ้างงานในกลุ่มกว่า  1,000 คน    มียอด
ขายประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี    และต่างรู้จักกันจากการได้
เข้าอบรมภายใต ้ “โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย” หรือ “โครงการ
ITB” มี “กระทรวงอุตสาหกรรม” จัดงานน้ีข้ึนมาโดยมสีถาบัน
ยานยนตเ์ป็นหน่วยร่วมบริหาร    และด้วยแนวความคดิท่ีได้เข้า
โครงการฯนีน่ี้เอง       จึงได้มาจับมือประสานธุรกิจเพ่ือร่วมกัน
รุกด้านการตลาด         ซ่ึงปัจจุบันน้ีมี สมาชิกบางส่วนจัดอยู่ใน
กลุ่ม First Tier       ได้จัดส่งช้ินส่วนให้กับ โรงงานประกอบรถ
จักรยานยนต์
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นอกจากการรวมกนัเพ่ือสานประโยชน ์ ช่วยเสริมและ
สนับสนุนซ่ึงกันและกันแล้ว      กลุ่ม SMEs 007 plus    ยังได้
กำหนดคุณลักษณะของสมาชิกไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย  โดยผู้จะ
เข้ามาเป็นสมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติ    ท่ีสำคัญเป็นอันดับแรก
คือ ต้องเป็น  SMEs ไทย   ท่ีมีความต้ังใจในการทำงานเปน็ทีม
เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนประกอบหรือช้ินส่วนทดแทนในรถจักรยานยนต์
มีกระบวนการผลติจากวัตถุดิบพ้ืนฐาน        อาทิ  Alumimum
Casting, Zing Casting, Plastic Injection, Forging ฯลฯ
หรือเป็นผู้สนับสนุน อาทิ Painting, Mould & Die, EDM ฯลฯ
ซ่ึงผู้ท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยประโยชน์
หลักท่ีสมาชิกจะได้รับจากกลุ่ม คือ ความร่วมมือในการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์      เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ประโยชนจ์ากการจัดซ้ือวัตถุดิบแบบรวมศนูย์    ประโยชนจ์าก
การร่วมใช้บริการจากผู้รับช่วงการผลิต    ประโยชนจ์ากการคัด
สรรบุคลากร และการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ความร่วมมือด้าน
การตลาด  การขาย  การสร้าง “ตราผลิตภัณฑ์” ร่วมกัน    และ
ประโยชนจ์ากศักยภาพของกลุ่มในการขอสนบัสนุนจากโครงการ
ต่าง ๆ ของสถาบันยานยนต ์เช่น โครงการ ITB โครงการเสริม
สร้างเทคโนโลยกีารผลิตช้ินส่วนยานยนต ์เป็นต้น

“แนวความคดิของกลุ่ม              เกิดจากข้อคิดของ
“ปราโมทย ์ วิทยาสุข” รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โดยท่านได้เปรียบการทำงานเป็นกลุ่มเหมือนการรวมกลุ่มของฝูงหมาป่า
ซ่ึงหมาป่าแต่ละตัวจะมีกำลัง มีเข้ียวเล็บ มีความถนัด  มีประสบ
การณใ์นการหาเหยือ่ทีแ่ตกตา่งกัน เมือ่มาอยูร่วมกนักจ็ะมกีาร
ถ่ายทอด การเรียนรู้ในกลุ่ม  เม่ือแต่ละตัวเช่ียวชาญ  พอรวมกัน
ออกล่าเหย่ือ    โอกาสท่ีจะประสบความสำเรจ็ก็มีมาก      และ
โอกาสท่ีจะได้เหย่ือตัวใหญ่ข้ึนก็จะเกิด”  ชยพล  คติการ  บอก
เล่าจุดประกายแนวความคิดของกลุ่มให้ทราบ

และยังบอกเล่าถึงวิสัยทัศน์ (Vision)ของกลุ่ม SMEs
007 plus คือ    ความมุ่งม่ันสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตช้ินส่วน
ยานยนตท์ดแทน      โดยมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนา เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า     ท้ังด้านคุณภาพ ราคา
การสง่มอบและการบรกิาร เพ่ือมุง่สู่การแขง่ขนัระดบัโลก

ขณะเดียวกัน ได้มุ่งเป้าหมายไปทีก่ารวิจัย ออกแบบ
และ    ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับรถจักรยานยนต ์ ในแบรนดข์องกลุ่ม
ออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ  โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศเอเชยีเป็น
อันดับแรก จากน้ันจะขยายไปประเทศสหรฐัอเมริกา และยุโรป
นอกจากนี้ก็ยังเสนอสนองความต้องการของลูกค้าโดยนำความ
ต้องการของลูกค้าในตลาดตา่งๆมาเป็นโจทย์    แล้วออกแบบ
และสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบโจทย์ได้โดยส่งกลับไปขายอีกที

การส่งไปทำตลาดต่างประเทศจะใช้ทีมท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญ
ในพ้ืนท่ีน้ันๆ มาเป็นผู้ทำตลาด    เพราะแต่ละตลาดจะมบุีคลิก
ต่างกัน นอกจากการทำตลาดแลว้ ผู้ทำตลาดยงัต้องศึกษาและ
รวบรวม  ข้อมูลการตลาดและพฤตกิรรมกลุ่มเป้าหมายส่งกลับ
มา เพ่ือวิเคราะห์ดูแนวโน้ม  ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่     โดยส่งกลับไปเพ่ือตอบความตอ้ง
การที่มากขึ้นกว่าเดิม

ณ วันน้ี กลุ่ม SMEs 007 plus    ถือเป็นอีกกลุ่มหน่ึง
ของกลุ่ม SMEs ไทย ท่ีเป็นการรวมตวัของคนรุน่ใหม่ มีแนวคิด
ใหม่ และพร้อมจะก้าวไปสู่การแข่งขันในตลาดโลก   โดยเฉพาะ
ต้องการเปดิตลาดใหมข่องอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนตไ์ทย...
ในอนาคตทีจ่ะมาถงึในไมช้่า
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“Cyber A”

การทำมาตรฐานยานยนต์ร่วมกันนั้นทำเพื่ออะไร ?
คำถามนี ้ เช่ือว่าทุกท่านอยากทราบคำตอบวา่คืออะไร ?

ท่านคงทราบกนัดีแล้วว่า   เม่ือเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
ไปสู่ประเทศใดก็ตามความเจริญจะต้องตามมาอย่างหลีกหนีไม่พ้น
โดยเฉพาะการใช ้รถยนต์เป็นยานพาหนะในการขบั เคล่ือนไปสู่
สถานท่ีต่างๆจึงทำให้เกิดกฎหมายจราจรขึน้มา     เพ่ือสร้างท้ัง
ระเบียบวินัยและ ข้อบังคับต่างๆต่อผู้ใช้ยาน พาหนะ

ขณะเดียวกัน     ผู้ผลิตยานพาหนะตา่งๆ  ก็ต้องมีกฎ
ระเบียบ และ/หรือ กฎข้อบังคับเก่ียวกับการผลิต    หรือ ด้าน
เทคนิคของรถยนตด้์วยเช่นกัน

และน่ีคือ สาเหตุแห่ง “การจัดทำมาตรฐานยานยนต์
ร่วมกันท่ัวโลก” หรือ Harmonization

การจัดต้ังมาตรฐานยานยนตร่์วมกันท่ัวโลก       หรือ
Harmonization ข้ึนมา ก็เพ่ือต้องการให้ผู้ท่ีควบคุมกฎระเบียบ
เก่ียวกบัรถยนตใ์นกลุ่มประเทศตา่งๆ สามารถออกกฎระเบยีบ
หรือ  ข้อบังคับต่างๆ  ได้ง่ายข้ึน เช่น   อัตราภาษีศุลกากร กฎ
ระเบียบด้านส่ิงแวดล้อมและด้านความปลอดภยั เป็นต้น ซ่ึงผล
ประโยชนท่ี์ผู้บริโภคจะได้รับเป็นอย่างดี คือ สามารถใช้รถยนต์
ท่ีมีคุณภาพ

ด้วยเหตุน้ีเอง     จึงได้มีข้อตกลงปี ค.ศ. 1958 และ
1998 ข้ึน   น่ันคือ    มีการจับมือร่วมกันให้เป็นหน่ึงเดียวของ
มาตรฐานยานยนต ์      ขณะเดียวกันก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐาน
ยุโรป (UN/ECE) ในข้อตกลงปี ค.ศ. 1958

รายงานการประชุม “การทำมาตรฐานร่วมกัน”
คร้ังท่ี 8 ณ ประเทศเวียดนาม

พอมาถึงปี ค.ศ. 1998 ได้เกิดการเปล่ียนแปลง ด้วย
การนำเอามาตรฐานของประเทศผูผ้ลิตรถยนต ์         คือ กลุ่ม
ประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น มาใช้เป็นพ้ืนฐาน โดยมี
คณะผู้ทำงาน WP 29 (World forum for the harmonization of
vehicle regulation) น้ีข้ึนมา   และคณะกลุ่มน้ีเองก็ได้แบ่งกลุ่ม
ทำมาตรฐานออกเปน็ 6 กลุ่ม คือ

1. GRB กลุ่มทำงานในเรือ่งความดังของเสียง
2. GRE กลุ่มทำงานในเรือ่งมลพิษและพลังงาน
3. GRRF กลุ่มทำงานในเรือ่ง Brake และ Running

Gear
4. GSP กลุ่มทำงานในเรือ่ง Passive Safety
5. GRSG กลุ่มทำงานในเรือ่งความปลอดภยั

(general safety)
6. GRPE กลุ่มทำงานในเรือ่งมลพิษและพลังงาน
สำหรับประเทศไทยก็ได้มีการส่งตัวแทนจากหลายหน่วยงาน

เข้าร่วมประชมุการทำมาตรฐานครัง้ท่ี 8 น้ีด้วย โดยมีหน่วยงาน
ท่ีส่งตัวแทนเข้าร่วมประชมุคร้ังน้ี     คือ   กรมการขนสง่ทางบก
กรมควบคมุมลพิษ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย ผู้ผลิตช้ิน
ส่วนยานยนต ์  และ สถาบันยานยนต ์  ซ่ึงในการประชมุการทำ
มาตรฐานจะมกีารจัดข้ึนปีละคร้ัง          โดยปีน้ีได้จัดข้ึนท่ีเมือง
ฮานอย  ประเทศเวียดนาม  ณ โรงแรมมีเรีย  เม่ือวันท่ี 14-17
ตุลาคม พ.ศ. 2546 ท่ีผ่านมา

การประชุมคร้ังน้ี  เป็นการประชมุระหว่างภาครัฐและ
เอกชนของประเทศในภมิูภาคเอเชีย      โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ระดมความคดิเห็นและโน้มน้าวให้ประเทศสมาชกิ    (มีท้ังหมด
14 ประเทศทีเ่ข้าร่วมประชมุคร้ังน้ี) มีการทำ Harmonization
ด้านมาตรฐานรถยนตร่์วมกัน       โดยเข้าร่วมเป็นภาคี WP29,
1958 agreement, 1998 agreement      เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกบัประเทศสมาชกิ

วันท่ี  14 ตุลาคม  พ.ศ.  2546       เป็นการประชมุ
RACE Meeting เป็นการประชมุของภาคเอกชน   ได้มีการพูด
คุยกันในเร่ืองการนำมาตรฐานUN/ECE มาใช้ในแต่ละประเทศ
ซ่ึงในช่วงของระยะเวลาควรจะมคีวามสอดคลอ้งกัน     และภาค
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เอกชน   ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน และร่วม
พิจารณาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐศาสตร ์ระยะเวลา
บังคับใชส้ำหรับหนว่ยงานภาครฐัทีมี่มากกวา่หน่ึงหน่วยงาน ซ่ึง
จะทำให้มีข้ันตอนการทำงานมากขึน้    โดยมีหลายประเทศตา่ง
ประสบปัญหาดังกล่าว รวมท้ังประเทศไทยดว้ย

ปัญหาอีกประการหน่ึง    ท่ีประเทศสมาชกิประสบอยู่
คือ การขาดแคลน Test Facility เม่ือจะมีการนำ UN/ECE มา
บังคับใช้

วันท่ี 15-16 ตุลาคม พ.ศ. 2546    เป็นการประชมุ
8th Government and Industry Meeting    ทาง JASIC, JAPIA
ได้มีการกล่าวถึงข้อดีของการเข้าร่วมทำ          Harmonization
(WP29, 1958 agreement, 1998 agreement)  โดยจะทำให้
ภาคเอกชนลดตน้ทุนลง  และลดข้ันตอนในการทำงานดว้ย ภาค
รัฐก็จะสะดวกในการใหก้ารรับรอง       และผู้บริโภคจะมีความ
ปลอดภยัมากยิง่ขึน้

ส่วนความเหน็ของแต่ละประเทศ  โดยส่วนใหญ่มีแผน
ในการเข้าร่วมประชมุ  WP29  และ GR meeting       ส่วนการ
พิจารณาเข้าร่วมภาคี      1958 agreement, 1998 agreement
โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนชัดเจนท่ีจะเข้าร่วม     ยกเว้น ประเทศ
เกาหลีใต้          ท่ียังอยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ือเข้าร่วม   1958
agreement

อน่ึง ณ เวลาน้ี       ประเทศเกาหลีใต้ได้มีการเข้าร่วม
1998 agreement เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรมการขนสง่ทางบก    ประเทศไทยใหค้วาม
เห็นว่า ตอนน้ีได้มีการเข้าร่วมประชมุ WP29 และ GR บ้างแล้ว
สำหรับการพจิารณาเขา้ร่วมเปน็ภาคี WP29,1958 agreement
และ 1998 agreement    กำลังอยู่ในข้ันตอนการพจิารณาผลดี
ผลเสียของคณะทำงาน ส่วนการนำมาตรฐาน ECE  มาบังคับใช้
ในประเทศไทย โดยเฉพาะภายในป ีค.ศ. 2005  คาดว่ายังไม่มี

มาตรฐานใดๆบงัคับใช้ แต่ภายในปี ค.ศ. 2010 ท่ีจะถึงเช่ือว่า
จะมีอย่างน้อยหน่ึงมาตรฐาน      ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับคณะทำงานรา่ง
มาตรฐานด้วย

ส่วนของ    Test Facility   ได้มีการพูดกันถึงความจำ
เป็น โดยมสีมาชิกบางส่วนไดก้ล่าวถึงประสบการณข์องประเทศ
ตนเองว่ามีการนำ UN/ECE มาบังคับใช้   ท้ังท่ีไม่จำเป็นต้องมี
ก็ได้

ทาง    JASIC      กล่าวถึงความจำเป็นในการประชมุ
Expert Meeting    เพราะเม่ือคร้ังท่ีเคยมาประชมุท่ีประเทศไทย
เร่ือง Lamp Installation(UN/ECE 48) มีการแสดงความเหน็
กันว่า ควรมีการจัดข้ึนทุกปี โดยให้แต่ละประเทศส่งความจำนง
ในการขอเปน็เจา้ภาพ รวมถงึรายการมาตรฐานทีต้่องการไปยงั
JASIC อีกคร้ัง

และเท่าท่ีทราบมา      ได้มีการกำหนดสถานทีก่ารจัด
ประชุมเช่นน้ีกันแล้ว คือ กรุงเทพฯ ประมาณตน้เดือนธันวาคม
ปี ค.ศ. 2004

วันท่ี  17 ตุลาคม  พ.ศ. 2546    เข้าเย่ียมชมโรงงาน
ประกอบรถจกัรยานยนตฮ์อนด้า  ประเทศเวียดนาม  มองภาพ
โดยรวมแลว้  ไม่ได้มีความแตกตา่งจากโรงงานฮอนดา้ประเทศ
ไทยเลยทำใหเ้กิดความคดิว่า น่ีคือสัญญาณอย่างหน่ึงท่ีสามารถ
บ่งบอก ให้เห็นความเป็นมืออาชีพของโรงงานแห่งนี้ก็เป็นได้

ส่วนเร่ืองราคา  เท่าท่ีสอบถามจากพนกังาน ตกคันละ
2,000 USD     คิดเป็นเงินไทย คันละประมาณ 80,000 บาท
โดยมียอดขายจกัยานยนต ์อันดับหน่ึง คือ ฮอนด้า ส่วนรถยนต์
มียอดขายอันดับหน่ึง คือ โตโยต้า

สำหรับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นประเทศเวียดนาม
เท่าท่ีพูดคุย พบว่ายังไม่ค่อยมีศักยภาพเท่าท่ีควร ซ่ึงกำลังอยู่ใน
ช่วงของการพัฒนา

และเท่าท่ีได้มีการพูดคุย       พบว่าแนวโน้มยอดการ
จำหน่ายรถจักรยานยนตใ์นประเทศเวยีดนามจะเริม่ลดลง เน่ือง
จากมีการจำกัดการจดทะเบยีนรถจักรยานยนต ์    โดยจะจดได้
เพียงหน่ึงคันต่อหน่ึงคนเท่าน้ัน

ด้านมาตรฐานความปลอดภัยรถจักรยานยนต์ในประเทศ
เวียดนาม ถือได้ว่ามีความก้าวหน้าไปพอสมควรทเีดียว เพราะมี
การบังคับใช้มาตรฐานดา้นความปลอดภยัแล้ว      27 รายการ
โดยมีมาตรฐาน UN/ECE รวมอยู่ด้วย ประมาณ 2 รายการ

นอกจากน้ียังมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานดังกล่าวด้วยเช่นกัน
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โครงการรับรองมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรม
                เพ่ือให้สภาวะอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยกำลังเจริญ
เติบโตอย่างม่ันคง       อีกท้ังยังสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
เป็นอย่างดี “สถาบันยานยนต”์    ถือเป็นหน่วยงานหน่ึงในการ
ทำหน้าท่ีประสานงานระหวา่งภาครัฐและเอกชน จึงมีแผนจดัทำ
โครงการ พัฒนาระบบรบัรองความสามารถบคุลากรในอตุสาห
กรรมยานยนต ์(Skill Certification System for Automotive
Industy) โดยได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐบาล

นอกจากน้ี     ยังได้รับความรว่มมือจากประเทศญีปุ่่น
ในการหาผู้เช่ียวชาญทางด้านการพัฒนาความสามารถบุคลากรอีกด้วย
โดยมี     “อัจฉรินทร์  สารสาส”     เป็นประธานคณะกรรมการ
กำกับโครงการฯนี ้  และยังมีหน่วยงานอ่ืนๆ   และตัวแทนจาก
หน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนีด้้วย      คือ   ผู้แทนกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน, ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต,์  ผู้แทน
กลุ่มอุตสาหกรรมชิน้ส่วนและอะไหล่ยานยนต,์      สภาอุตสาห
กรรมแห่งประเทศไทย,     ผู้แทนสมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์
ไทย,ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ทย,สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย, ถาวร  ชลัษเฐียร, อภิชาติ  จุฬางกูร      และ
ผู้อำนวยการฝา่ยพัฒนาธุรกิจสถาบันยานยนต ์   เป็นกรรมการ
และเลขานุการ

อนึ่งเป้าหมายและแนวทางการบริหารของโครงการฯ
มีดังน้ี คือ

1. มีมาตรฐานฝมืีอ และระบบรบัรองความสามารถ
ของบคุลการในอตุสาหกรรมยานยนต์

2. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถบุคลากร
3. ฝึกอบรม     และทดสอบความสามารถเพือ่เป็น

อาจารย์ผู้ฝึกอบรม ใน 4 สาขาหลักด้วยกัน คือ

      1. งานข้ึนรูป โลหะ (Metal Press Work) –
          Stamping
      2. งานฉีดพลาสติก (Plastic Injection)
      3. งานหล่อโลหะ (Casting)
      4. งานกลึงโลหะ (Machining) - Lathe,
          Milling

In Trend
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ในแต่ละสาขาจะมีอาจารย์ และ/หรือ     ผู้ทรงคุณวุฒิ
มาฝึกอบรมท้ังส้ิน 400คน เป็นส่วนของเอกชนทัว่ไป 320 คน
ท่ีเหลือจะเป็นหน่วยงานราชการและสถานศกึษาต่างๆ 80 คน

“สถาบันยานยนต”์ ม่ันใจว่า   หากมีการพัฒนาความ
สามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตค์วบคู่ไปกับความรู้
และทักษะรวมถึงวางระบบให้กับบุคลากรใหม่ในอนาคตเชื่อได้
ว่าบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต ์จะสามารถแขง่ขันในเร่ือง
ศักยภาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเปน็อยา่งดี

โครงการพัฒนาระบบรับรองความสามารถบุคลากร
ในอุตสาหกรรมยานยนตจ์ะวัดความสำเรจ็ได้จากปัจจัยดังน้ี คือ

1. ได้มาตรฐานฝมืีอ 4 สาขา
2. ได้หลักสูตรฝึกอบรม 4 สาขา
3. บุคลากรที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป็น

วิทยากรได้
4. ภาคอุตสาหกรรมยอมรบัมาตรฐาน และนำหลัก
      เกณฑ์ดังกล่าวเป็นมาตรฐาน เช่นในการรับสมัคร
      การจ่ายค่าตอบแทน  พัฒนาบุคลากร  ส่งบุคลา
      กรเข้ารับการฝึกอบรม และสอบวัดผล
5. มีระบบประกาศนยีบัตรรับรองมาตรฐาน  ความ
      สามารถบุคลากร ในอุตสาหกรรมยานยนต์

นอกจากน้ี  ผู้ได้รับการเข้าอบรมโครงการฯนีจ้ะได้รับ
ผลดีหลายประการ   คือ     ทำให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต ์  และช้ินส่วนยานยนต ์มีความรู้ความสามารถเพิม่มาก
ข้ึน     มีมาตรฐานความสามารถบคุลากรเป็นท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ     ได้รับค่าจ้างท่ียุติธรรมเหมาะสมกบัความสามารถ
สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีสูญเสีย     เน่ืองจากขาดความ
ชำนาญในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ขณะเดียวกัน      ในส่วนของลูกค้า  จะได้รับสินค้าท่ีมี
คุณภาพและมีความปลอดภัยสูงข้ึน

และแน่นอนว่า   อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยก็จะได้รับ
ผลประโยชนอ์ย่างมากทเีดียว
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พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

TAI-Q4701 INTRODUCTION & REQUIREMENT  2 2,000 2,400 2-3

TAI-Q4702 DOCUMENT WRITING 2 2,000 2,400 11-12

TAI-Q4703 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑและแผนควบคุม (APQP) 2 2,000 2,400 16-17

TAI-Q4704 การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA 3
rd

) 2 2,000 2,400 15-16

TAI-Q4705 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC)  2 2,000 2,400 21-22

TAI-Q4706 การวิเคราะหผลการวัด ( MSA 3
rd

 ) 2 2,000 2,400 29-30

TAI-Q4707 กระบวนการตรวจรับรองชิ้นสวนการผลิต (PPAP)  1 1,000 1,200

TAI-Q4708 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( IQA ) 2 2,000 2,400

TAI-S4701 ความรูพ้ืนฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน 2 2,000 2,400 8-9

TAI-S4702 การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย 2 2,000 2,400 27-28

TAI-S4703 การลดอุบัติเหตุใหเปนศูนยดวยเทคนิค KYT 2 2,000 2,400

TAI-P4701 Kaizen เพ่ือการลดตนทุน 1 1,000 1,200 19

TAI-P4702 5ส เพ่ือการเพิ่มผลผลิต 1 1,000 1,200 14

TAI-P4703 เทคนิคปฏิบัติการใช 5ส สําหรับผูผลิตชิ้นสวนยานยนต 1 1,000 1,200 16

TAI-P4704 VE/VA วิศวกรรมคุณคา 1 1,000 1,200 1

TAI-P4705 การบริหารงานประจําวัน 1 1,000 1,200 6

TAI-P4706 กลยุทธและเทคนิคเบื้องตนแนวคิดแบบ Lean 1 1,000 1,200 15

TAI-P4707 การแกปญหาอยางมีประสิทธิผล 1 1,000 1,200 23

TAI-P4708 7 QC Tools 1 1,000 1,200 28

TAI-P4709 ความสําเร็จในการใช Six Sigma 1 1,000 1,200 24

TAI-P4710 ระบบปองกันความผิดพลาด POKA-YOKE 1 1,000 1,200 7

TAI-P4711
เทคนิคปฏิบัติการวางแผนและควบคุมการผลิตสําหรับผูผลิตชิ้นสวน

ยานยนต
1 1,000 1,200 13

TAI-P4712 เทคนิคปฏิบัติการวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรดวย OEE 1 1,000 1,200 23

TAI-P4713 เทคนิคปฏิบัติการแกไขและปองกันปญหาหนางาน 1 1,000 1,200 9

TAI-P4714 เทคนิคปฏิบัติการลดและขจัดความสูญเปลาในสายการผลิต 1 1,000 1,200

TAI-P4715 เทคนิคปฏิบัติการประยุกตใช KPIs สําหรับ ISO 9001:2000 1 1,000 1,200 4

TAI-P4716 เทคนิคปฏิบัติการอานแบบงานวิศวกรรม (Engineering Drawing) 1 1,000 1,200 12

TAI-P4717 เทคนิคปฏิบัติการวาง Lay out โรงงาน 1 1,000 1,200

TAI-P4718 เทคนิคปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 1 1,000 1,200 18

TAI-P4719 เทคนิคปฏิบัติการจัดทําประมาณการกระแสเงินสด (CF Project) 1 1,000 1,200 15

TAI-P4720 เทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ 1 1,000 1,200 20

TAI-P4721 ** เทคนิคปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตดานการจัดการ 5 19,30

    (Management Approach)

TAI-P4722 ** เทคนิคปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตดานวิศวกรรม 5 21

    (Engineering Approach)
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(ราคาไมรวม VAT)

เวลา : 9.00 - 16.00 น.
สถานท่ี : อาคารสำนกัพัฒนาอุตสาหกรรมสนบัสนุน


